

## รัฐบาลเกาหลีได้ยกเว้นภาษีนำเข้าไข่ไก่



ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป รัฐบาลเกาหลีได้จะยกเว้นภาษีนำเข้าไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูปเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น สืบเนื่องมาจากสภาวะการณไข่ไก่ในเกาหลีใต้ราคาพุ่งสูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ทำให้ต้องมีการทำลายสัตว์ปีกในบริเวณที่มีการแพร่ระบาด

### นี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีได้นำเข้าไข่ไก่

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีเกาหลีใต้ได้เห็นชอบข้อเสนอในการยกเว้นโควตาภาษีนำเข้าไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูปเป็นการชั่วคราว เพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาและช่วยคุ้มครองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้

สินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ ไข่สด, ไข่เหลว, ไข่ผง และผลิตภัณฑ์ไข่อื่นๆ อีก 5 ชนิด โดยจะยกเว้นภาษีซึ่งเดิมมีการจัดเก็บภาษีประมาณ 8 – 30% จำนวน 98,000 ตัน โดยนับรวมไข่สดจำนวน 35,000 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับไข่ไก่จำนวน 700 ล้านฟอง หรือเทียบเท่ากับการบริโภครวมของประเทศเป็นเวลา 20 วัน

การยกเว้นภาษีจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จากนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้จะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะขยายระยะเวลาหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดในขณะนั้นว่ายังประสบปัญหาขาดแคลนไข่อยู่หรือไม่

การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคาไข่ไก่พุ่งสูงขึ้นและมีไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของตลาด เนื่องจากมีการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนก จึงทำให้ไก่จำนวนกว่า 25.8 ล้านตัว เป็ดจำนวน 2.3 ล้านตัว และนกกระทา (quail) จำนวน 2.2 ล้านตัว ถูกฆ่าทำลาย โดยการฆ่าทำลายสัตว์ปีกในรัศมี 500 เมตรจากจุดที่พบการแพร่ระบาด

ปัจจุบันไข่ของเกาหลีได้ถูกฆ่าทำลายไปแล้ว 32% ของไข่ทั้งหมดในประเทศ จึงส่งผลให้ไข่ไก่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น 47% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ราคาขายส่งไข่ไก่ในเกาหลีซึ่งมีราคาเฉลี่ยที่ 250 วอน/ฟอง สูงกว่าราคาขายส่งไข่ไก่ในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา 153 วอน, สเปน 89 วอน และออสเตรเลีย 146 วอน นับว่าแพงกว่าราคาในต่างประเทศถึง 2.8 เท่า

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มการตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ

นอกจากนั้น ผู้บริโภคจำนวนมากล้วนได้รับความยากลำบากจากภาวะไข้ขาดตลาด เนื่องจากซุปเปอร์มาร์เกตหลายแห่งจำกัดจำนวนการซื้อไข่ไก่ของผู้ซื้อแต่ละราย อีกทั้งยังใกล้เทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงที่มีการบริโภคไข่ไก่สูงที่สุดในรอบปี ทางรัฐบาลเกาหลีใต้จึงคิดหามาตรการในการเพิ่มจำนวนไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการในประเทศ

ในขณะที่รัฐบาลยกเว้นภาษีเพื่อกระตุ้นการนำเข้าไข่ไก่แต่ผู้สังเกตการณ์ยังมีข้อกังขาว่า นี่คือทางเลือกที่ดีแล้วหรือไม่? เนื่องจากการขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายสูง พร้อมทั้งเสนอแนะว่าควรขยายการยกเว้นภาษีสำหรับไข่ไก่ที่ถูกนำเข้ามายังเกาหลีใต้ต่อไป อีกทั้งเสนอแนะให้รัฐบาลเกาหลีใต้วางแผนจะให้เงินอุดหนุนค่าขนส่งทางอากาศและจะปรับลดกระบวนการนำเข้าไข่ไก่สดอีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนประเทศที่สามารถส่งออกไข่ไก่มายังเกาหลีใต้ได้เพื่อเพิ่มการนำเข้าไข่เหลว (ไข่แดง และไข่ขาว) ที่สามารถใช้แทนไข่สดได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ไม่ค่อยได้นำเข้าไข่เหลวเนื่องจากมีปริมาณการผลิตไข่สดในประเทศมากเพียงพอ

ที่มา : [http://m.koreatimes.co.kr/phone/news/view.jsp?req\\_newsidx=221333](http://m.koreatimes.co.kr/phone/news/view.jsp?req_newsidx=221333)

### ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล

ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการส่งออกไข่สดมายังเกาหลีใต้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ขยายของไข้หวัดนกในประเทศไทยเมื่อปี 2550-2551 แต่ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออก Liquid yolk (ไข่แดง) และ Pidam (ไข่เยี่ยวม้า) มายังสาธารณรัฐเกาหลีได้โดยไม่ต้องเสียภาษีใดๆ แต่ก็ไม่มีข้อมติให้มีการส่งออกไปยังเกาหลีใต้เลย เนื่องจากเกาหลีใต้มีกำลังการผลิตไข่สดในประเทศเพียงพอ

ปัจจุบันสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการยื่นขออนุญาตต่อรัฐบาลเกาหลี เพื่อขอให้พิจารณานำเข้าสินค้าไข่ไก่ชนิดอื่นๆ จากประเทศไทย ซึ่งหากรัฐบาลเกาหลีใต้อนุญาตให้มีการนำเข้าไข่จากประเทศไทยได้ ประเทศไทยจะสามารถขยายตลาดไข่ชนิดต่างๆ ในเกาหลีใต้ได้ เนื่องจากมีความได้เปรียบในการดำเนินโลจิสติกส์การขนส่งมากกว่าประเทศคู่แข่ง (ไทยขนส่งทางเรือใช้เวลา 7 วัน ในขณะที่สหรัฐฯ ใช้เวลา 15 วัน) และยังมีเทคโนโลยีในการผลิตไข่แปรรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไข่ผง และไข่เหลว ซึ่งเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้กำลังมีความต้องการอยู่ในขณะนี้

\*\*\*\*\*

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล  
จัดทำโดย นางสาวสตีตาภรณ์ เอี่ยมธงชัย  
ตรวจทานโดย นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย  
ผอ. สคต. ณ กรุงโซล  
10 มกราคม 2560